



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๘
(ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ)

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖ เมษายน ๒๕๕๘ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีอัตราการเรียนต่อต่ำ ได้รับการสนับสนุน ทุนการศึกษา ให้สามารถเรียนต่อได้จนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลับไปเป็นกำลังสำคัญในการ พัฒนาท้องถิ่น ของตนเอง ซึ่งจะยังประโยชน์แก่อนาคตของชาติและส่งผลการพัฒนาประเทศและ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ที่ประสงค์จะศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย สายสามัญ จำนวน ๒ ทุน

บัดนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก มีประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบคุณสมบัติ และพิจารณาการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๙ ประจำปี การศึกษา ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗ และประกาศ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ และ พิจารณาการคัดเลือกผู้รับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ เพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนในจังหวัดตาก จำนวน ๒ คน รับทุนโครงการทุนการศึกษา เฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๘ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ปราบกฏผลการพิจารณา ดังต่อไปนี้

นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับทุนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ รุ่นที่ ๙ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๘ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายสามัญ ได้แก่

๑. นายรังสรรค์ สุขสุนทรกานน โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
๒. เด็กหญิงสุพรรณรัตน์ วนาศรีโสภา โรงเรียนบ้านนุเซโปล

สำรอง

๑. นางสาวเขมิกา ราศีปิติ โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา
๒. นางสาวชลธิชา อุไรพานทอง โรงเรียนท่านผู้หญิงพรสม กุณฑลจินดา

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายอานัติ ผาพรหม)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก